

ธรรมานุศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กำลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา^๑ เป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งบังเอิญมาตรงกันคือวัน ๑๕ ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖)

ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางสิริมหามายา มเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ได้ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่ง ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการขนานพระนามว่า "สิทธัตถะ" เมื่อทรงเจริญวัยจนมีพระชนม์ ๑๖ พรรษาแล้ว ก็ได้เสด็จเข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธรา ทรงเสวยสุขอยู่จนพระชนม์ ๒๙ พรรษาก็ทรงมีพระโอรสองค์หนึ่ง พระนามว่า "ราहुล"

เจ้าชายสิทธัตถะได้พิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของชีวิตทรงเห็นว่า ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารเลย ทำให้พระองค์ทรงเบื่อหน่ายในโลกียสุข จึงได้เสด็จออกบวช โดยได้เสด็จไปศึกษายังสำนักอาจารย์ต่าง ๆ อยู่หลายปี แต่ก็ไม่ทรงบรรลุผลสำเร็จ ในที่สุดพระองค์ก็ทรงหลีกไปแสวงหาทางตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เมื่อพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เมื่อพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เมื่อพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เมื่อพระชนม์ได้ ๓๕ พรรษา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี

หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว ทรงใช้เวลาทั้งหมดประกาศพระศาสนา ให้แพร่ไปทั่วในชมพูทวีป ทรงสอนมุ่งให้ประชาชนตั้งอยู่ในความสงบ ขยันขันแข็งในทางสุจริตเป็นเวลาถึง ๔๕ ปี จนกระทั่งทรงมีพระชนม์ได้ ๘๐ พรรษา ก็ทรงดับขันธปรินิพพาน ที่ระหว่างต้นสาละคู่ แขวงเมืองกุสินารา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเช่นกัน

พุทธศาสนิกชนทั่ว ๆ ไป เมื่อถึงวันวิสาขบูชา นอกจากจะทำบุญ ถวายศีลและฟังเทศน์แล้ว ก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาตามวัด เดินประทักษิณพระอุโบสถ ๓ รอบ เรียกว่า "เดินเวียนเทียน" ในการเดินเวียนเทียนนี้ ต้องสำรวมรักษาภิริยามารยาท ตั้งจิตให้เป็นบุญเป็นกุศล ในรอบแรกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ ในรอบที่ ๒ ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ และในรอบที่ ๓ ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ



จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

^๑ <https://www.mcu.ac.th/article/detail/476>